

For Immediate Release

## ดีบีเอส และแมนูไลฟ์บรรลุข้อตกลงพิเศษ 15 ปี สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางธนาคาร

สิงคโปร์ / ไตรอนใต้, 8 เมษายน 2558 – ธนาคาร ดีบีเอส และแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย ลิมิตเต็ด ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงพิเศษระยะเวลา 15 ปี สำหรับการจัดจำหน่ายทางธนาคาร ในตลาดเอเชีย ในตลาดสิงคโปร์ ฮองกง จีน และอินโดนีเซีย โดยข้อตกลงนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559

ข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับการจัดจำหน่ายผ่านทางธนาคารแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี้ จะทำให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างธนาคาร ดีบีเอส ที่มีธุรกิจที่เข้มแข็งในเอเชีย กับแมนูไลฟ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิตและการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกที่มุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยจะครอบคลุมในสี่ตลาดหลัก ลูกค้าของดีบีเอสที่มีมากกว่า 6 ล้านราย ทั้งรายย่อย ลูกค้าในส่วนบุคคลความมั่งคั่ง รวมถึง SME จะสามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านประกันชีวิตและสุขภาพที่ดีที่สุด ผ่านทางเครือข่ายธนาคารกว่า 200 สาขา และพนักงานขายมืออาชีพกว่า 2,000 คน รวมถึงธุรกรรมทางช่องทางอื่นๆ ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางมือถือ

ก่อนหน้าการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้กับแมนูไลฟ์ ดีบีเอสได้ทำการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่นำมาใช้ในการคัดเลือกนั้นรวมถึงกระบวนการทำงานกับลูกค้า ความเชี่ยวชาญ ผลประกอบการในอดีต และ ศักยภาพในการสร้างสรรค์มูลค่าในอนาคต แมนูไลฟ์นั้นเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านประกันชีวิตและการบริหารความมั่งคั่ง และยังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก ที่มีการดำเนินงานในเอเชียมายาวนานถึง 118 ปี ที่มีลูกค้ามากกว่า 6 ล้านคนใน 12 ตลาดทั่วทั้งภูมิภาค แมนูไลฟ์ยังได้เริ่มทำธุรกิจสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2441 และยังเป็นผู้นำในตลาดประกันชีวิต การเกษียณและการบริหารความมั่งคั่งในฮ่องกง ที่มีการทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2440 อีกด้วย

โดยการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะทำให้เกิดผลประโยชน์กับทั้งสองบริษัทดังนี้:

- ดีบีเอสจะสามารถเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการให้บริการด้านประกันชีวิตในระดับภูมิภาค รวมถึงเป็นการแสดงจุดยืนในฐานะผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตผ่านทางธนาคารในสิงคโปร์ที่พร้อมจะให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมเป็นคำตอบที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้าที่แท้จริง
- แมนูไลฟ์จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงลูกค้าของธนาคารดีบีเอสในตลาดหลักทั้งสี่ ที่ยังมีการให้บริการประกันชีวิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังมีช่องว่างสำหรับความคุ้มครอง รวมถึงความต้องการในการบริหารการเกษียณอีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีบีเอส มร. ไผ่ยุด กุปตา กล่าวว่า “ช่องทางจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่ทางดีบีเอสได้ให้ความสำคัญ และยิ่งถือเป็นคุณค่าสำคัญที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราทุกคน เช่นเดียวกับแมนูไลฟ์ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า รวมทั้งความตั้งใจอย่างเต็มที่และยาวนานในเอเชียของแมนูไลฟ์ สิ่งนั้นทำให้วิสัยทัศน์ของทั้งสองบริษัทตรงกัน เราทำงานร่วมกับแมนูไลฟ์ทั้ง



ในสิงคโปร์ ฮองกง และอินโดนีเซีย และเรากำลังจะกลายเป็นพันธมิตรธุรกิจหลักในภูมิภาคสำหรับการจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคาร และเราจะเป็นพันธมิตรทางธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกของแมนูไลฟ์ เรากำลังจะสร้างแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอีกครั้ง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแมนูไลฟ์ - มร. โดนัลด์ กิลลอยด์ กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในธุรกิจจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารของดีบีเอสในทั้งสี่ตลาดหลักทั่วภูมิภาคเอเชีย ดีบีเอสนั้นเป็นองค์กรยิ่งใหญ่และมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และเรารู้จักดีบีเอสดี เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในเอเชีย ข้อตกลงระยะเวลา 15 ปีนี้ก็เกิดขึ้นจากความสำเร็จทางธุรกิจของเรากับดีบีเอส ซึ่งมันจะทำให้เราเติบโตในเอเชียอย่างรวดเร็ว สร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจประกันชีวิตของแมนูไลฟ์ รวมทั้งทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากขึ้นอีกด้วย”

โดเมนิก พูต้า รองหัวหน้าส่วนงานธนาคารและการบริหารความมั่งคั่งดีบีเอส กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแมนูไลฟ์ที่เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชีย เราเห็นโอกาสที่เพิ่มเติมคุณค่าในการมอบผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่หลากหลายเพื่อความคุ้มครองและการเก็บออมให้กับลูกค้าของเรา ช่วยให้พวกเขาและครอบครัวไร้ความกังวลเมื่อต้องพบกับค่ารักษาพยาบาลและการเก็บออมเพื่อการเกษียณ”

มร. รอย กอรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แมนูไลฟ์ เอเชีย กล่าวเสริมว่า “ความเข้มแข็งและวิสัยทัศน์ของดีบีเอสและแมนูไลฟ์ต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ดีบีเอสมีช่องทางจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ ฐานลูกค้าที่หลากหลาย และธุรกิจจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารที่มีประสิทธิภาพ และเรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับข้อตกลงในการขยายความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้”

ภายใต้ข้อตกลงนี้ แมนูไลฟ์ตกลงที่จะจ่ายค่าสัญญาส่วนแรกให้กับดีบีเอสเป็นเงินจำนวน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่แมนูไลฟ์จะใช้เงินที่จัดเตรียมจากในองค์กรสำหรับส่วนนี้ โดยที่ข้อตกลงนี้จะครบกำหนดลงในเวลา 15 ปี โดยแมนูไลฟ์จะมีการจ่ายค่าทำสัญญาอื่นๆตามความสำเร็จของโครงการนี้อีกด้วย แมนูไลฟ์คาดว่าข้อตกลงนี้จะส่งผลที่ดีต่ออัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2560 สำหรับค่าสัญญาส่วนแรกนี้จะส่งผลทำให้อัตราความคงอยู่ต่อเงินทุนของแมนูไลฟ์ตามข้อกำหนดของผู้ควบคุม ลดลงไปประมาณ 10 จุด โดยจะมีผลก่อนหรือภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 นี้

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.manulife.com/investorrelations](http://www.manulife.com/investorrelations)

## เกี่ยวกับดีบีเอส

DBS - Living, Breathing Asia

ดีบีเอส เป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในเอเชีย ที่มีสาขาครอบคลุมกว่า 250 สาขาใน 17 ประเทศ สำนักงานใหญ่ได้รับการจดทะเบียนและตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ดีบีเอสเติบโตอย่างต่อเนื่องในสามตลาดหลักของอาเซียนนั่นคือ จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ดีบีเอสยังได้รับการจัดอันดับ ในระดับ "AA-" และ "Aa1" ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในเอเชียแปซิฟิก ดีบีเอสได้รับการยอมรับว่าเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคและได้รับการขนานนามเป็น "Asia's Best Bank" โดย The Banker สมาชิกของกลุ่มไฟแนนเชียลไทม์ และ "Best Bank in Asia-Pacific" โดยโกลบอล ไฟแนนซ์ (Global Finance) ดีบีเอสยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "Safest Bank in Asia" ต่อเนื่องถึง 6 ปี ซ้อนตั้งแต่ 2552 – 2557 โดยโกลบอล ไฟแนนซ์อีกด้วย



ดีบีเอสให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบให้กับลูกค้ารายย่อย เอสเอ็มอี และบริษัทต่างๆทั่วทั้งเอเชีย ในฐานะที่เป็นธนาคารที่เกิดและเติบโตในเอเชีย ดีบีเอสเข้าใจถึงความซับซ้อนในการทำธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ ด้วยข้อมูลการตลาดเชิงลึกและเครือข่ายการทำงานในระดับภูมิภาคช่วยให้ดีบีเอสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ดีบีเอสเป็นธนาคารทางเลือกสำหรับเอเชีย ดีบีเอสยังตั้งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า รวมถึงการสร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมจากกิจกรรมที่ดีบีเอสสนับสนุนต่างๆ ในฐานะธนาคารที่มีรูปแบบการทำงานแบบเอเชีย ดีบีเอสยังได้จัดตั้งมูลนิธิด้วยเงินทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการมอบคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมทั้งในสิงคโปร์และทั่วทั้งเอเชีย อีกด้วย

ด้วยเครือข่ายการทำงานในเอเชียที่มุ่งเน้นในการสร้างความเชื่อมโยงและกระจายอำนาจให้กับพนักงาน ดีบีเอสมอบโอกาสในอาชีพที่ดีเยี่ยมให้กับพนักงาน ดีบีเอสรับรู้ถึงความปรารถนา ความตั้งมั่น และความเชื่อที่ทุกสิ่งต้องเป็นไปได้ในพนักงานกว่า 21,000 คน กว่า 40 เชื้อชาติ ทั่วทั้งเอเชีย ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

### เกี่ยวกับแมนูไลฟ์

แมนูไลฟ์เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำจากประเทศแคนาดาที่ให้บริการลูกค้าในเอเชีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา แมนูไลฟ์พร้อมให้บริการลูกค้าของเราด้วยความมั่นใจ น่าเชื่อถือ ชื่อสัตย์ ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นคำตอบต่อทุกการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญของลูกค้าของเราทุกคน ด้วยเครือข่ายของพนักงาน ตัวแทน ช่องทางจัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก แมนูไลฟ์พร้อมให้บริการลูกค้ากว่าหลายล้านคนของเราทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ในการคุ้มครองทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งที่หลากหลาย แมนูไลฟ์ยังให้บริการในส่วนหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้กับสถาบันทางการเงินชั้นนำต่างๆอีกด้วย แมนูไลฟ์และบริษัทในเครือ มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมสูงถึง 691 พันล้านเหรียญดอลลาร์แคนาดา (596 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทแมนูไลฟ์ดำเนินงานในนามแมนูไลฟ์ในแคนาดา และเอเชีย และในชื่อจอห์น แอนคอก ในสหรัฐอเมริกา แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ชื่อขายในนาม 'MFC' ในตลาดหลักทรัพย์สำคัญเช่น TSX, NYSE และ PSE และในรหัสหลักทรัพย์ '945' ในตลาด SEHK ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.manulife.com](http://www.manulife.com)

สำหรับข้อมูลในประเทศไทยกรุณาติดต่อ: [damri\\_vechaton@manulife.com](mailto:damri_vechaton@manulife.com) (662)246 7650 ต่อ 8818

สำหรับข้อมูลในเอเชียกรุณาติดต่อ: [david\\_norris@manulife.com](mailto:david_norris@manulife.com) (852) 2202 174

